

ไทยพบผู้ติดเชื้อหวัด 2009 รายที่ 5 เดินทางกลับจาก USA ยืนยันไม่แพร่ในประเทศ

สธ.ยืนยันไทยพบผู้ติดเชื้อหวัด 2009 รายที่ 5 เป็นหญิงวัย 18 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา โดยติดเชื้อมาจากต่างประเทศ แต่ยังไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ ติดตามอาการผู้สัมผัสผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ยังไม่มีใครผิดปกติ สธ.ประสานศธ.เฝ้าระวังเด็กนักเรียนไทยกลุ่มใหญ่ที่จะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ ช่วงปิดเทอม ห่วงติดเชื้อหวัดใหญ่

วันที่ 2 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ไพจิตร วราชาติ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ H1N1 ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถึงขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่รวมจำนวน 5 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ แต่ยังไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ

นพ.ปราชญ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยรายล่าสุดที่พบ ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 28 พ.ค. เป็นหญิงอายุ 18 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ถึงไทยเมื่อวันที่ 27 พ.ค.เริ่มป่วยด้วยอาการมีน้ำมูก ไอเล็กน้อย ต่อมาเช้าวันที่ 28 พ.ค.เริ่มมีไข้ จึงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง และได้ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจทางไวรัสวิทยา จากการตรวจพบว่าเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แพทย์ได้ให้ยาโอเซลทามิเวียร์ต่อเนื่องจนครบชุด ขณะนี้อาการดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว ไม่น่าเป็นห่วง แต่ยังคงเฝ้าระวังอาการอยู่ที่โรงพยาบาล

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้มีจำนวน 6 ราย สธ.ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิดที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน พร้อมให้คำแนะนำ ให้พักอยู่บ้านลดกิจกรรมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยไม่ให้แพร่เชื้อแพร่สู่ผู้อื่น จนถึงวันนี้ยังไม่พบรายใดมีอาการผิดปกติ

"มาตรการเฝ้าระวังและความคุ้มครองของไทยในขณะนี้ถือว่าเข้มมากกว่าหลายประเทศ และดูแลควบคุมได้อย่างดีเยี่ยมเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในขณะที่ประชาชนมีความรู้สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี ประกอบกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่รุนแรง ซึ่งไม่ต่างไข้หวัดธรรมดา โดยในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังความคุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 โดยจะมีการหารือในการปรับมาตรการเฝ้าระวังและความคุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไม่ รวมถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีน การจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน เป็นต้น" นพ.ปราชญ์กล่าว

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รายนี้ มีประวัติการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยอยู่เป็นเวลา 1 เดือน ในหลายมลรัฐและได้เดินทางออกจากซีแอตเติล จากนั้นต่อเครื่องบินที่นาร์ตเวส ไม่ได้เดินทางมาสายการบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่หลายที่ 3 และรายที่ 4 ที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดขณะนี้อาการปกติดี ไม่มีรายใดน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะไปเยี่ยมญาติใช้เวลาอยู่หลายวัน อาจมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะกัน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่ได้รับการแพร่เชื้อได้ง่าย

ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ให้เฝ้าระวังกลุ่มนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกลับมายังประเทศไทยในช่วงปิดเทอมเป็นจำนวนมาก โดยนักเรียนกลุ่มนี้ใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศนาน จึงมีโอกาสสัมผัสได้รับเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สูง ดังนั้น หากมีนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยแล้ว ขาดเรียน เจ็บป่วยหรือเป็นไข้หวัด 3 คนขึ้นไป มีอาการผิดปกติขอให้นำมาพบแพทย์

ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อเช้านี้ตามเวลาในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ใน 62 ประเทศ จำนวน 17,410 ราย เสียชีวิต 115 ราย ใน 4 ประเทศ ดังนี้ เม็กซิโก 97 ราย สหรัฐอเมริกา 15 ราย แคนาดา 2 ราย และคอซตาริกา 1 ราย สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย และมีผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 13 ราย ยังไม่พบการระบาด

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000061787>